

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ PHÚ XÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /CV-UBND

Phú Xá, ngày tháng 6 năm 2023

V/v Thông tin, tuyên truyền, nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội, phòng chống, ngăn chặn tà giáo hoạt động trái pháp luật

Kính gửi:

- Các ngành, đoàn thể xã;
- Các thôn.

Thực hiện Công văn số 1466/UBND-VHTT, ngày 15/6/2023 UBND huyện Cao Lộc về việc thông tin, tuyên truyền, nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội, phòng chống, ngăn chặn tà giáo hoạt động trái pháp luật.

Đề chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền, phát triển của tà giáo “Hội thánh đức chúa trời” và các tà giáo khác; kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của tà giáo có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. UBND xã đề nghị các ngành, đoàn thể xã và các thôn:

**1.** Chủ động nắm chắc tình hình, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức, cảnh giác đối với các hoạt động dụ dỗ, lôi kéo bằng vật chất và những thủ đoạn lừa mị, mê tín dị đoan, từ bỏ gia đình, công việc... để tham gia các hoạt động tà giáo trái pháp luật. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; quản lý chặt chẽ các hoạt động từ thiện, nhân đạo, phòng ngừa, ngăn chặn việc các tổ chức, cá nhân núp bóng hoạt động từ thiện, nhân đạo để tuyên truyền, phát triển tà giáo trái phép. Thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với người có uy tín ở cơ sở nhằm phát huy tốt vai trò của đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng dân cư, chức sắc, chức việc trong các tôn giáo để nắm bắt sát tình hình, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh tại cơ sở.

**2.** Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là tuyên truyền thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo... Kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động dụ dỗ, lôi kéo, việc phát tán tài liệu tuyên truyền của tà giáo “Hội thánh đức chúa trời” và các tà giáo khác có thể xâm nhập vào địa bàn. Tuyên truyền, vận động Nhân dân giao cho cơ quan chức năng đối với các tài liệu liên quan đến việc lan truyền tà giáo trái phép, tố giác hoạt động vi phạm pháp luật của các đối tượng; kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, xâm phạm trật tự an toàn, đạo đức xã hội; xâm hại thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác theo quy định. Trong tuyên truyền nhấn mạnh về việc, nếu nhận được các tài liệu có nội dung tuyên truyền về tà giáo “Hội thánh đức chúa trời” và các tà giáo khác hoặc những tài liệu có nội dung xấu độc, tuyệt đối không được hợp tác

với các đối tượng, không phát tán các tài liệu về tà giáo “Hội thánh đức chúa trời” và các tà giáo khác hoặc tài liệu có nội dung xấu độc; kịp thời báo cáo cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể, cơ quan chức năng để kịp thời định hướng và có biện pháp xử lý.

**3.** Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng nhận thức dư luận xã hội để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân Nhân dân hiểu đúng, nhất là liên quan đến những vụ việc phức tạp, nhạy cảm. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái có liên quan đến tà giáo “Hội thánh đức chúa trời” và các tà giáo khác. Trên cơ sở tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo quy định của pháp luật, lựa chọn nội dung phù hợp tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, tuyên truyền miệng, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể,... nhằm chủ động phòng ngừa các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng những vấn đề liên quan đến nhân quyền, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

UBND xã đề nghị các ngành, đoàn thể xã và các thôn triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền đạt hiệu quả./.

***Nơi nhận:***

- Như trên; (T/h)
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy;
- CT, PCT UBND xã;
- Trang TTĐT xã;
- Lưu: VT, VHHT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đoàn Thị Tuyền**